

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม.ครั้งที่ ๔๓๙/๕๗-๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
ประธาน : พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	๑. ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวในการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ ๔๓๙/๕๗ - ๕๙ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามบทบาทภารกิจ และขอชมเชยกระทรวงฯ ที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยความรวดเร็ว/ทันท่วงที ทั้งนี้ ขอให้มีการวางแผนและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารทุกครั้ง เพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคม	ผส./สค./พก./สป.
	๒. กรณี "คริสโตเฟอร์ เบญจกุล" อดีตดารานักแสดงที่ถูกภรรยาแจ้งการข่มขืนผู้ประสบอุบัติเหตุ ปัจจุบันมาเป็นพนักงานขายขนมปังที่ร้านเบเกอรี่ของผู้พิการ 60 Plus bakery ซึ่งเป็นแนวคิดของ พม. ขอให้กระทรวงฯ พิจารณาเป็นกรณีศึกษา และขยายผลต่อไป	พก.
	๓. กรณี นสพ.ฐานเศรษฐกิจ เสนอข่าว "ปัญหาที่กระทบต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย" ขอให้กระทรวงฯ ชี้แจงข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนต่อไป	กคช.
	๔. การขับเคลื่อนงานระยะต่อไป อาทิ ๑) โครงการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ/บ้านกตัญญู ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)/ประมาณการงบประมาณของโครงการฯ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน ๒) การจัดระเบียบพื้นที่ก๊อปปี้เบ็ก/การจัดพัฒนาประชาชนบนพื้นที่สูง ขอให้ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ ๓) การจัดแสดงคอนเสิร์ตของผู้พิการ From Street to Star ควรให้ความสำคัญในกระบวนการจัดเตรียมงานและรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้งานมีความพร้อมและสมบูรณ์แบบ/ขยายผลหลังการจัดงาน อาทิ จัดทำ CD เพลง ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการและสังคมต่อไป ๔) การจ้างงาน/การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่สวนลุมพินี ขอให้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา ๖ เดือน ๕) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ขอให้ขับเคลื่อนงานต่อไป และสรุปรายงานนำเสนอ กรม.ทราบ ภายใน ส.ค. ๒๕๕๙ ๖) พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙/การจัดระเบียบขอทาน ขอให้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ/กระแสสังคม และสรุปรายงานนำเสนอ กรม.ทราบ ๗) โครงการประชารัฐด้านสังคม ๘) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนของกระทรวงฯ ๙) การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ขอให้จัดทำสรุปรายงานและนำเสนอ กรม.ทราบ	ผส. พส. พก. พก. กคช. พส. พช./กคช./สป. สป. สป.

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๓๖๕๖ ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙

นางจินตพัฒน์ สุดา บุชบา คงสมจิตต์
(นางจินตพัฒน์ สุดา บุชบา คงสมจิตต์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙

ทราบ
พร้อมแล้ว
นางนภา เศรษฐกร

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
21 ก.ค. 2559

นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์
(นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙

เรียนท่านอ้อย
เพื่อจัดปรอททราบและ
พิจารณาสั่งการ
พช.คยผ.
๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙